

SP 3.4 กระบวนการบริการด้านอื่นๆ

SP 3.4.4 กระบวนการรายงานสถิติด้านส่งกำลังบำรุงต่างๆ ประจำเดือน

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
1		กทส.รฐท.สส. กขส.รฐท.สส. กกพศ.รฐท.สส. กขธ.รฐท.สส. และ กอท.รฐท.สส. รายงานสถิติด้านการส่งกำลังบำรุงประจำเดือน -การรายงานสถิติเรือและจำนวนสินค้าผ่านท่า การขนถ่าย ยุทโธปกรณ์ทางทหาร และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากท่าเรือ (กทส.รฐท.สส.) -รายงานสถานภาพรถยนต์ และรายงานการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงจากรถราชการ ทร. (กขส.รฐท.สส.) -รายงานข้อมูลการใช้สารเคมี (กกพศ.รฐท.สส. และ กขธ.รฐท.สส.) -รายงานการตรวจสอบสุขอนามัย, สุขภาพิบาลหน่วย (กอท.รฐท.สส. และ กกพศ.รฐท.สส.)		บันทึก/ข่าวราชनावิสัยการ ใหัหน่วยดำเนินการ	หน.นขต.รฐท.สส. ที่เกี่ยวข้อง
2		แผนกส่งกำลังฯ ตรวจสอบรายละเอียด และจัดทำบันทึกข้อพิจารณาเสนอหน่วยเทคนิคที่เกี่ยวข้อง -การรายงานสถิติเรือและจำนวนสินค้าผ่านท่า การขนถ่าย ยุทโธปกรณ์ทางทหาร (เสนอ กบ.ทร.) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากท่าเรือ (เสนอ วจ.ทร.) -รายงานสถานภาพรถยนต์ และรายงานการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงจากรถราชการ ทร. (เสนอ ขส.ทร.) -รายงานข้อมูลการใช้สารเคมี (เสนอ วจ.ทร.) -รายงานการตรวจสอบสุขอนามัย, สุขภาพิบาลหน่วย (เสนอ รพ.อากาศการเกียรติวงศ์ รฐท.สส.)	2 วัน		เสมียนแผนกส่งกำลังฯ /หน.ส่งกำลังฯ

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
3	<pre> graph TD A[ก] --> B{รอง ผบ.รฐท.สส.} B -- ไม่อนุมัติ --> B B -- อนุมัติ --> C[] </pre>	<p>-ธุรการ กบ.รฐท.สส. เสนอเรื่องผ่าน รอง ผอ.กบ.รฐท.สส./ผอ.กบ.รฐท.สส. /รอง เสธ.รฐท.สส.(2) /เสธ.รฐท.สส. ตามลำดับชั้น จนถึง รอง ผบ.รฐท.สส.(2) พิจารณาลงนาม</p> <p>-เอกสารต้นฉบับจะถูกดำเนินการทางธุรการแล้วส่งให้ หน่วยเทคนิคที่รับผิดชอบทราบ และสำเนาให้ กบ.รฐท.สส. ทราบ</p>	5 วัน	ตามคำสั่ง รฐท.สส. ที่ 29/2560 ลง 26 ธ.ค.60 เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการ และทำการแทน ผบ.รฐท.สส.	รอง ผบ.รฐท.สส.(2)
4	<pre> graph TD A[อนุมัติ] --> B([หน่วยเทคนิค ได้รับ รายงานสถิติด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำเดือน]) </pre>	หน่วยเทคนิค ได้รับการรายงานสถิติด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำเดือนเรียบร้อย และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป			หน.หน่วยเทคนิค
รวมระยะเวลา (วันราชการ) 7 วัน					

จัดทำเมื่อ 4 ก.ค.61 โดย น.ท.ชัชชัย ศรียารัตน์ พ.จ.อ.เดชา มัจฉา และ จ.ท.สุนทร เพชรประเทศ